

## NGỮ VĂN LỚP 6

GIÁO VIÊN: BÙI THIÊN HƯƠNG

## PHIẾU BÀI TẬP BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI – ĐÁP ÁN

[www.vinastudy.vn](http://www.vinastudy.vn)

**Câu 1:** Vẻ đẹp của cô em gái trong truyện Bức tranh của em gái tôi hiện lên như thế nào?

**Câu 2:** Em thử giải thích diễn biến tâm trạng của nhân vật người anh: Tôi giật sững người. Chẳng hiểu sao tôi phả bán chặt lấy tay mẹ. Toạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ.

**Câu 3:** Em hiểu thế nào về câu nói thâm của người anh: Không phải con đâu. Đây là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đây?

**Câu 4:** Nêu ý nghĩa của truyện Bức tranh của em gái tôi. Rút ra bài học về thái độ ứng xử trước tài năng và thành công của người khác.

**Câu 5:** \* Sau khi đi nhận giải cùng em trở về nhà, người anh cảm thấy day dứt. Và cậu quyết định nói chuyện với cô em gái của mình. Em hãy tưởng tượng và nhập vai Kiều Phương để kể lại câu chuyện đó.

**Gợi ý**

**Câu 1:** Vẻ đẹp của cô em gái trong truyện là vẻ đẹp của những cô bé ta thường bắt gặp trong cuộc sống đời thường: hồn nhiên, hiếu động; có tình cảm trong sáng và lòng nhân hậu.

Cô em gái trong truyện còn là một cô bé có tài năng hội họa. Bức tranh người anh trai mà cô vẽ không chỉ bằng tài năng mà còn bằng cả lòng nhân hậu của mình. Lòng nhân hậu ấy đã cảm hóa được người anh.

**Câu 2:** Giải thích tâm trạng của người anh qua những chi tiết

- “giật sững người” vì kinh ngạc khi nhận ra chân dung của mình rất đẹp.
- “ngỡ ngàng” vì không thể thân với em gái mình như trước được nữa thế mà em gái lại chọn vẽ mình theo gợi ý của chú Tiến Lê (cháu hãy vẽ cái gì thân thuộc nhất đối với cháu)
- “hãnh diện” vì vẻ đẹp của mình trong bức tranh em gái vẽ.
- “xấu hổ” vì cách ứng xử không hay của mình.

**Câu 3:** Người anh không nhận hình ảnh đẹp trong tranh là mình vì đã nhận ra những điều chưa đẹp của mình. Đồng thời, người anh cũng nhận ra những nét tốt đẹp của cô em gái.

**Câu 4:** Hs tự làm.

**Câu 5:** Hs tự là chú ý dựa theo phần văn bản trong sách giáo khoa và theo diễn biến tâm trạng của người anh.

VINASTUDY.VN